

Quartet Communications

การสื่อสารแบบสร้างส่วนผสม 4 มิติ ระหว่าง Online และ Offline

..

โดย ดร.สุนทร คุณชัยมั่ง

21 มิถุนายน 2566

ก้าวไปด้วยกัน

ก้าวไปด้วยกัน ดูพวกหนูแบบค่อยๆ เติบโต มีสุข/ทุกข์ร่วมในระหว่างการเดินทาง



ดีกว่าโปรคอยความสำเร็จที่ปลายทาง

Welcome Home ที่มวอลเลย์บอลหญิงที่กลับจากการแข่งขันสนามที่ 2 ที่กลับถึงไทยเช้าวันนี้ (ในเวลาที่ไม่ใกล้เคียงกับโพสต์นี้)

หนูอยากให้ ดูพวกหนูแบบค่อยๆ โต มีสุข/ทุกข์ร่วมในระหว่างทาง มากกว่าที่จะไปรอคอยความสำเร็จที่ปลายทาง ...คือ ถ้อยความที่เธอ อัจฉราพร คงยศ ให้สัมภาษณ์หลังเกมที่พ่ายต่อทีมโคเอเชีย ในสนามที่ 2 ที่บราซิล ซึ่งเป็นสนามแข่งที่ทีมไทยพ่ายทั้ง 4 นัด ท่ามกลางเสียงตำหนิของแฟนบอลที่ลามไปถึงอยากให้เปลี่ยนโค้ช

คำสัมภาษณ์ข้างต้นของอัจฉราพร น่าสนใจมากครับ เพราะความสำเร็จที่เกิดขึ้นของทีมวอลเลย์บอลชุดนี้ (และชุดก่อน) มาจากส่วนประกอบของระบบที่ลงตัวหลายระบบรวมกัน ไม่ใช่เกมแข่งขัน เพียงอย่างเดียว

หนึ่ง แพ้/ชนะ เป็นไปตามกติกาของเกมกีฬา แมนยู ลิเวอร์พูล บาเซโลนา รีลมาดริด ...ที่ระดับโลกของฟุตบอล ก็แพ้ในเกมการแข่งขันอยู่เป็นประจำ ทีมชาติบราซิล อาร์เจนตินา ก็มีแพ้ให้เราได้เห็นเป็นระยะ Just a game....

สอง ผมให้ความสำคัญต่อประเด็น "ก้าวไปด้วยกัน และอยู่ในระหว่างทาง มากกว่ารอคอยความสำเร็จที่ปลายทาง" มากกว่าเรื่องอื่นใด เพราะนักกีฬาที่เข้ามาอยู่ในทีม ต่างมาจากโรงเรียนกีฬา ในเครือข่ายของ

สมาคม ฯ และแผนงานการสร้างทีมชาติ แบบเป็นไปตามความสามารถของนักกีฬา (ที่มี) กับระบบแมวมอง-ส่งต่อของครูพละ-ระบบงานของสมาคม (ถือว่า เป็นสภาวะแวดล้อมเชิงระบบ) ซึ่งเป็น "Model" ที่สมาคมกีฬาอื่นควรใช้เป็นต้นแบบ รวมทั้งเป็นต้นแบบอ้างอิงสำหรับการทำงานที่ให้ความสำคัญต่อความสามารถและการพึ่งพาสภาพแวดล้อม เช่น ธุรกิจ SMEs, Startup และ Soft Power

สาม ผมให้ความสำคัญต่อการสร้างทีม สบิริตของทีม Relax ของทีม Soft Power ของทีม และการส่งต่อความสามารถและความสำเร็จนี้ ไปยังสังคมรุ่นถัดไป มากกว่าจะเป็นเรื่องของแพ็/ชนะ แบบ Match by Match เช่นความเห็นของกระแสสังคมทั่วไปใน Social Media

สี่ เป็นกำลังใจให้ "ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย โค้ช และสมาคม" เดินไปข้างหน้า และขอเป็นส่วนหนึ่งของ "คนในระหว่างทาง" ที่เดินทางไปพร้อมกับพวกเขา

ห้า โดยส่วนตัวผม ผมให้ความสำคัญต่อประเด็นสำคัญทางสังคมที่เกิดขึ้นในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นความเห็นต่อ "ทีมวอลเลย์บอลหญิง" การเมืองแบบ "พรรคก้าวไกล" และประเด็นของ "หยก" ในแง่มุมของ Social System มากกว่าจะพุดกันถึงประเด็นแบบ Issues และเห็นเป็น "จุด ๆ หนึ่ง ของประเด็นโดยรวม"

..